



# จดหมายข่าว บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 ถนนกาญจนวนิช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.0-7433-6637-8

ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2548

## ➔ มุมมองจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา ในช่วงกลางเดือน พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าชมห้องสมุดมหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา ประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ จึงอยากนำสิ่งที่ได้พบเห็นมาเล่าสู่กันฟัง

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา เป็นห้องสมุดขนาดกลางมีหนังสือประมาณห้าแสนเล่ม และให้บริการฐานข้อมูล วิชาการนานาชาติ อาคารห้องสมุดเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 4 ชั้น จัดสถานที่เป็นห้องสมุดและห้องประชุมเพียง 3 ชั้น

ชั้นที่ 1 ใช้สำหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะเข้าห้องสมุด นั่งพักผ่อน นวดพอบ หรืออ่านหนังสือ

ชั้น 3-4 เป็นสำนักงาน ห้องประชุม และบริการทรัพยากรสารสนเทศ บรรยายภาคในห้องสมุดเงียบ ไม่มีป้ายขอความร่วมมือให้เงียบ แต่สังเกตจากการจัดสถานที่จะมีการแบ่งโซนที่นั่งค้นคว้าสำหรับผู้ที่ต้องการสมาธิในการค้นคว้า มีห้องประชุม เล็กบริการนักศึกษาที่ต้องการปรึกษากลุ่มย่อย 5-6 คน

มหาวิทยาลัยแคนเบอร์ราเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย นักศึกษาใช้ห้องสมุดได้ทั้งระบบออนไลน์ และเข้ามาค้นคว้าในห้องสมุด ห้องสมุดอำนวยความสะดวกในการใช้บริการของนักศึกษามาก มีการแจกเอกสารคำแนะนำการใช้สิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูล และบริการต่าง ๆ ฟรี ถ้ามีปัญหาการใช้บริการสามารถติดต่อที่เคาน์เตอร์ยืม - คืน ได้ทันที เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามและยืม-คืนเป็นกลุ่มเดียวกัน

ภายในห้องสมุดไม่เน้นกิจกรรมจูงใจให้มีการใช้ห้องสมุด เพราะนักศึกษาทุกคนเห็นความสำคัญของการค้นคว้า เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ไม่มีบริการจำหน่ายอาหารในห้องสมุด นักศึกษาที่เข้าใช้ห้องสมุดต้องการใช้เวลาในห้องสมุดให้คุ้มค่า สังเกตได้จากการบริการคอมพิวเตอร์ สำหรับสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ อินเทอร์เน็ต และบริการฐานข้อมูล วิชาการ จะแทรกอยู่ตามชั้นต่าง ๆ ชั้นละ 10-20 เครื่อง และมีบริการถ่ายเอกสารแบบใช้บัตร 3-4 เครื่องทุกชั้น

การที่มหาวิทยาลัยประกาศจุดยืนว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย การเรียนการสอนจึงต้องให้ความสำคัญต่อการวิจัย พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาจึงตรงกับจุดมุ่งหมายในการจัดตั้งห้องสมุด คือ ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย จึงไม่มีนักศึกษาใช้ห้องสมุดเพื่อจุดประสงค์อย่างอื่น ๆ เช่น นวดพอบเพื่อน หลบร้อน เป็นต้น

(ต่อฉบับหน้า)

โดย...ศ.สมบูรณ์ คงกับพันธ์

## 👉 เกร็ดเล็ก ๆ จากคอมพิวเตอร์

ในบางครั้งผู้ใช้บริการที่ศูนย์ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self Access Center) จะพบปัญหาในการสั่งพิมพ์ข้อมูลจากเว็บไม่ได้ อาจมีสาเหตุมาจาก จำนวนหน้าที่จะสั่งพิมพ์นั้นเกินกว่าโควตาการพิมพ์ที่มีอยู่ ซึ่งวิธีแก้ปัญหาก็ทำได้โดย เมื่อเข้าสู่เว็บหน้าที่กำลังจะสั่งพิมพ์นั้น ก่อนที่จะสั่งพิมพ์ลองตรวจจำนวนหน้าก่อนว่ามีกี่หน้า โดยการเลือกที่เมนู File -> Print Preview จะปรากฏหน้าจอแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ซึ่งที่ด้านบนจะมีคำว่า page ... of ..... อยู่ ตัวเลขหลังคำว่า of จะเป็นจำนวนหน้าของเว็บนั้น ซึ่งทำให้นักศึกษาสามารถสั่งพิมพ์ได้ถูกต้อง

โดย... กอบศักดิ์ ณ นคร

วันที่ 15-18 กรกฎาคม 2548 เวลา 9.00-18.00 น.ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เลือกซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดได้ ตามวัน-เวลาดังกล่าว (โดย...สุพิศ ศิริรัตน์)

## รวมเรื่องสั้น 8 เล่ม เข้ารอบซีไรต์ 2548

สำหรับหนังสือรวมเรื่องสั้น 8 เล่ม ที่ผ่านเข้ามาในรอบสุดท้ายของรางวัลซีไรต์ ปี 2548 มีดังนี้

1. เจ้าหญิง โดย บินหลา สันกาลาคีรี
2. ต้นไม้ประหลาด โดย อุเทน พรหมแดง
3. นักเดินทางสู่ห้องเก็บของใต้บันได โดย จักรพันธ์ กังวาท
4. นิทานกลางแสงจันทร์ โดย ประชาคม ลุนาชัย
5. เรื่องเล่าของคนบันทึกเรื่องเล่าที่นักเล่าเรื่องคนหนึ่งเล่าให้เขาฟัง โดย ศิริวรรณ แก้วกาญจน์
6. ลิกอร์ พวกเขาเปลี่ยนไป โดย จำลอง ฝั่งชลจิตร
7. สายลมบนถนนโบราณ โดย มาโนช พรหมสิงห์
8. อุบัติการณ์ โดย วรรณ วรรณ

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 28 มิถุนายน 2548 หน้า 2

โดย...เพลิน จันทวงศ์

## รู้ไว้...ไว้ว่า

### เหตุที่ยาฉุนวด มีนามว่ายาหม่อง



ทุกคนรู้จักยาหม่องดี แต่ไม่ทุกคนหรือที่รู้ว่ายาทาถู ร้อนๆ นี้ถึงได้เรียกว่ายาหม่อง

ยาหม่องตราเสือถือเป็นยาหม่องเก่าแก่ที่สุด คิดค้น

ขึ้นเมื่อเกือบ 100 ปีมาแล้ว โดยพี่น้องสองเสือที่ไม่ใช่คนไทย พบบิดาสันลม เสือสองตัวจึงคิดสร้างเนื้อสร้างตัว นำความรู้ที่ได้รับสืบทอดมาปรุงเป็นยาฉุนวดออกขาย ปรากฏว่าขายดิบขายดี ตีตลาดในบ้านตัวเองกระจุกไม่พอ ยังส่งออกตีตลาดเอเชีย รวมถึงสยามบ้านเราด้วย สองเสือพี่น้องนี้เป็นชาวอังกฤษ คนไทยเราเห็นเป็นยาจากเมืองหม่อง เลยเรียกว่ายาหม่องเสียเลย

ที่มา : แพรว ปีที่ 20 ฉบับที่ 620 วันที่ 25 มิถุนายน 2548 หน้า 130

โดย...สมศรี หวันชิตนาย



### วารสารที่นักศึกษาชอบอ่าน



ชื่อ น.ส. นุรไชชา ดิง (464148019)

ชอบอ่านวารสารสุดสัปดาห์ เพราะมีคอลัมน์ที่หลากหลาย เช่น ด้านการดูแลสุขภาพร่างกายและแฟชั่นการแต่งกายที่ทันสมัย



ชื่อ น.ส. สุวริย์ ไซติช่วง (464186048)

ชอบอ่านวารสารรักลูก เพราะจะได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ซึ่งตรงกับที่ตัวเองกำลังศึกษาอยู่



ชื่อ น.ส. สุริยะ นันนเส็น (454275032)

ชอบอ่านวารสารกุลสตรี เพราะให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว และข่าวเกี่ยวกับพระราชวงศ์ของประเทศต่างๆ

โดย...จารึก คงขวัญ

<http://arc.skru.ac.th>

ที่ปรึกษา อาจารย์สุรัชย์ ฉายศิริพันธ์ กองบรรณาธิการ นางสาวรัชณี จีระกาญจน์ , นางพรพิมล คงอินทร์ , นางสาวบุญศรี บุญช่วย , นางสาวสมศรี หวันชิตนาย , นางสาวเพลิน จันทวงศ์ , นายกอบศักดิ์ วัฒนกร ฝ่ายพิมพ์ นางสาวสุภัททิรา ทอดทั้ง , นายสมโชค ฤถลา ฝ่ายพิสูจน์อักษร นางสาวปรีดาพรรณ สันจรรย์ศักดิ์, นางสาวอารีย์ ปูนยัง ฝ่ายศิลป์ นายจักรินทร์ พรสิงห์, นางศรัณญา ยินดี ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ นายจตุณ สังข์สวัสดิ์, นางบุญจิรา เผ่าชู

“ แหล่งวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี บริการมีมนุษยสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์ท้องถิ่น ”